

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๔๔



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๔๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๑๘๗ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและรายงานการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการพิจารณาภารกิจถ่ายโอนที่ถูกต้องตรงกัน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้ง ๑๑ แห่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำไว้หรือไม่ แล้วจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้ครบถ้วนตามแบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ส่งให้คณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด กรณีมีปัญหา/อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจทั้งในด้านปัญหาการบริหารจัดการ อัตราค่าจ้าง งบประมาณ รวมถึงการรับมอบทรัพย์สิน หนี้สินที่ค้างและอื่นๆ ให้รายงานคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนภารกิจ แต่ไม่มีหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบภารกิจถ่ายโอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในช่องหมายเหตุ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ว่า “ไม่มีหลักฐาน” เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช ฝ่ายนั้นชัย)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน **ห้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน**

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โทร. ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓

D/aom/aomaem/หนังสือราชการ/หนังสือราชการปี ๒๕๖๑/เดือน ต.ค. ๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๑๘๘๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๐๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบหนังสือยืนยันการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและรายงานการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนแล้วรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

จากการตรวจสอบรายงานผลการสำรวจข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในแต่ละจังหวัด รายงานมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง รายงานว่ามีภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒,๘๔๙ แห่ง รายงานว่าไม่มีภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๕ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่รายงานผลการถ่ายโอน จำนวน ๔,๙๓๖ แห่ง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขาดฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในพื้นที่จากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีฐานข้อมูลในการพิจารณาภารกิจถ่ายโอนที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้ง ๑๑ แห่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำไว้แล้วหรือไม่ แล้วจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้ครบถ้วนตามแบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด กรณีมีปัญหา/อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจ ทั้งในด้านปัญหาการบริหารจัดการ อัตรากำลัง งบประมาณ รวมถึงการรับมอบทรัพย์สิน หนี้สินที่ค้างและอื่นๆ ให้รายงานคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบ

/๒. ให้คณะ...